



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหรัฐอเมริกา

- กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ออกประกาศเตือนชาวอเมริกันที่จะเดินทางไปยุโรปในช่วงฤดูร้อน

๒. สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

- สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติออกแถลงรายงานตัวเลขผู้ลี้ภัยจมน้ำ สูญหายจากความพยายามหลบหนีเข้ายุโรป

๑. กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ออกประกาศเตือนชาวอเมริกันที่จะเดินทางไปยุโรปในช่วงฤดูร้อน

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ออกประกาศเตือนชาวอเมริกันที่จะเดินทางไปยุโรปในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้าย โดยเฉพาะสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ศูนย์การค้า และระบบขนส่งมวลชนต่างๆ

โดยในช่วงฤดูร้อนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันจำนวนมากที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในยุโรปจะเป็นเป้าหมายในการก่อการร้าย สถานที่เป้าหมายในการก่อการร้าย คือ สถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ ฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และมีการจัดการแข่งขันจักรยาน Tour de France ในขณะที่โปแลนด์ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานโรมันคาทอลิกโลกเป็นจำนวนมากในเมือง Krakow

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ออกประกาศเตือนผู้ที่จะเดินทางไปยุโรปให้ระมัดระวังการก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

ที่มา : Aljazeera

www.business-standart.com

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติออกแถลงรายงานตัวเลขผู้ลี้ภัยจมน้ำสูญหายจากความพยายามหลบหนีเข้ายุโรป

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติรายงานว่าจนถึงขณะนี้ มีผู้ลี้ภัยจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๐ ราย เสียชีวิตในขณะที่เดินทางหลบหนีเข้ายุโรปเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๒๕ จากช่วง ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้ลี้ภัยเสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ ๑,๘๕๕ ราย ขณะที่ ในปี ๒๕๕๗ ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม มีผู้ลี้ภัยเสียชีวิตจากการหลบหนีเข้ายุโรป จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๗ ราย

นาย William Spindler โฆษกประจำสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า จนถึงปี ๒๕๕๙ จะมีผู้ลี้ภัยเสียชีวิตมากขึ้นเพียงได้นั้น ไม่สำคัญเท่ากับการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้ลี้ภัยที่ต้องการที่อยู่อาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง มีองค์การระหว่างประเทศให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเรืออับปางบริเวณชายฝั่งของลิเบียและอิตาลีทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ราย ซึ่งรายงานตัวเลขจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติพบว่า มีจำนวนผู้ลี้ภัยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ ๗๐๐ คน ในช่วงก่อนหน้านี

ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยประมาณ ๒๐๓,๙๘๑ ราย เดินทางหลบหนีเข้ามาในทวีปยุโรป โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากการหลบหนีเข้าเมือง ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีจำนวน ๒,๔๔๓ ราย ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าผู้ลี้ภัยที่หลบหนีเข้าอิตาลีมักจะเดินทางมาจากไนจีเรีย แกมเบีย เซเนกัล กินี และโกตดิวัวร์ ทั้งนี้ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่พบผู้ลี้ภัยที่หลบหนีเข้ามาทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บริเวณตุรกีและกรีซ เนื่องจากใช้เวลาในการอพยพขนานภายหลังจากที่สหภาพยุโรปออกมาตรการจำกัดอาณาเขตกับตุรกี

อนึ่ง จากการวิเคราะห์ขององค์กรสิทธิมนุษยชนที่ควบคุมดูแลบริเวณยุโรปและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พบว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผู้ลี้ภัยเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยชั่วโมงละ ๕ คน จากความพยายามหลบหนีเข้ายุโรป

ที่มา : BBC NEWS

<http://www.telegraph.co.uk/>

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นายณรงค์ศักดิ์ บลิ้มใจ

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๒ มิถุนายน ๒๕๕๙